

**Bảng câu hỏi cho Ứng cử viên trong Cuộc Bầu cử cho chức vụ Chương quản
Vị trí 5, Vị trí trong lá phiếu 1**

TÊN: Courtney Spradley

SỐ NĂM TẠI CFISD: 14

PHÂN KHU: Coles Crossing

NGHỀ NGHIỆP: Phát triển kinh doanh, Cung ứng Nguồn nhân lực

NGƯỜI PHỐI NGÃU: Trevor Spradley

CÁC CON: Taylor Spradley-Stewart 2010/Học sinh Trung học Phổ thông Cy Fair, Trent Spradley/12/Học sinh Covenant Academy, Cole Spradley/10/Học sinh Trường tiểu học Sampson

Tại sao bà lại quyết định sinh sống tại CFISD?

Tôi đã chọn sống tại CFISD vì đây là nơi chồng tôi lớn lên và tốt nghiệp trường trung học phổ thông Cy-Fair. Con gái của chúng tôi, Taylor cũng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông Cy-Fair và cũng có trải nghiệm tuyệt vời như Trevor. Cypress có nền lịch sử và niềm tự hào tuyệt vời, chúng tôi muốn tiếp tục truyền thống của dòng họ Spradley. Học khu này rất xuất sắc.

Hiện tại bà có là một tình nguyện viên tại CFISD không? Nếu có, tại (các) trường nào?

Có. Khi có thời gian tôi hỗ trợ Trường tiểu học Sampson và luôn cố gắng quyên góp tài chính.

Hãy liệt kê sự tham gia của bà tại trường CFISD và/hoặc trong các hội phụ huynh học khu, hợp tác kinh doanh và/hoặc ủy ban.

Năm nay tôi sẽ giúp chương trình Nature Trails (Đường mòn tự nhiên) cho học sinh lớp 5 tại Sampson. Mãi tới gần đây, lịch trình của tôi đã không cho phép tôi có thời gian làm tình nguyện viên vì bản thân tôi là một giáo viên. Năm vừa qua có đại dịch, đáng tiếc là việc làm tình nguyện viên không phải là một lựa chọn nếu không tôi hẳn đã ở trường để hỗ trợ.

Hãy nêu bất cứ lĩnh vực nào khác trong đó bà đã ủng hộ CFISD, không bao gồm trường học trong câu hỏi trước đó.

Tôi thích đến và giúp chồng tôi ở các sự kiện/sự kiện thể thao anh ấy có ở Trường Trung học Arnold. Tôi đã tham dự cuộc thi chạy Fun Run của Tổng giám đốc Học khu và tôi ủng hộ người thân trong gia đình tại các sự kiện ở trường của họ. Tôi đang và sẽ là người ủng hộ Sở Cảnh sát CFISD, Các vận động viên, Dịch vụ Vận tải, Dịch vụ Ăn uống và tất cả các ban ngành khác trong học khu đang góp phần vào sự xuất sắc của địa phương chúng ta nơi mọi người sẽ muốn nuôi dạy con cái của họ.

Hãy nêu những tổ chức tại Cy-Fair mà bà hiện đang tham gia, bao gồm các chức vụ đã đảm nhiệm.

Cựu học sinh Alpha Chi Omega
Cựu sinh viên Trường Đại học Houston
Tổ chức Moms for Liberty (Các bà mẹ vì sự tự do)

Trước đây, tôi đã có rất ít thời gian để làm tình nguyện cho các trường học/tổ chức do tôi là giáo viên. Tôi cũng muốn được nói thêm rằng trong nhiều năm qua tôi đã là một người chăm sóc cho một người thân trong gia đình. Hiện nay tôi có thể cống hiến thời gian và tôi sẽ không dành thời gian cho nhiều tổ chức. Tôi sẽ có thể tập trung vào các nhiệm vụ của tôi trong hội đồng.

Xét đến các kỹ năng và tài năng của bà, bà sẽ có đóng góp tích cực nào trong cương vị ủy viên của Hội đồng Chương quản?

Tôi kiên định và tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì cộng đồng của chúng ta, tôi sẽ duy trì các giá trị và niềm tin của chúng ta trước mỗi quyết định tôi đưa ra. Tôi cũng sẽ duy trì một đường dây truyền thông công khai cho cộng đồng. Tôi tin tưởng vào sự minh bạch và rõ ràng, đồng thời cũng dễ tiếp cận. Tôi là Sự lựa chọn Cử tri cho Vị trí 5. Tôi là một Người mẹ trong học khu, một người vợ của một nhà giáo trong học khu, một người đóng thuế và từng là nhà giáo ở trường công lập có một phương pháp tiếp cận sáng suốt thường tình.

Trách nhiệm của Hội đồng Chương quản là gì?

Trách nhiệm của hội đồng trường học là lắng nghe và đại diện cộng đồng mà họ phụng sự. Hội đồng chương quản làm việc phối hợp cùng với Tổng giám đốc học khu, chức vụ mà họ có trách nhiệm tuyển dụng để quản lý học khu. Cùng nhau, họ lập ra các mục tiêu và giám sát thành công của những mục tiêu này. Họ áp dụng chính sách và định kỳ đánh giá tính hiệu quả của các chính sách đó. Họ phải có ưu tiên là lắng nghe tất cả các bên liên quan và sử dụng phản hồi đó để điều chỉnh hợp lý các mục tiêu và chính

sách cần thiết cho toàn thể cộng đồng. Cuối cùng, hội đồng có trách nhiệm đặt ra thuế suất địa phương.

Mối quan hệ chương quản tích cực trong Hội đồng có vai trò như thế nào trong ảnh hưởng đến thành công của học sinh?

Tôi tin rằng hội đồng có vai trò rất quan trọng trong thành công của học sinh. Là một hội đồng, chúng tôi phụ trách các chính sách mà cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến thành công của học sinh. Chúng ta nên thường xuyên giám sát các mục tiêu chúng ta đã đặt ra và điều chỉnh khi cần thiết. Một bước quan trọng trong hoạt động này là lắng nghe ý kiến của các bên liên quan. Chúng ta cần lắng nghe các nhà giáo và phụ huynh và nghe được những điều họ cần chia sẻ. Một đường dây liên lạc hai chiều công khai có vai trò sống còn cho một mối quan hệ của các chương quản tích cực. Chúng ta cần đại diện cho toàn thể cộng đồng và không chỉ đưa ra các quyết định vì chúng ta cảm thấy phù hợp.

Đâu là những thách thức lớn mà học khu phải đối diện, và giải pháp khả dĩ nào để giải quyết những vấn đề đó?

CFISD đang phát triển với tốc độ nhanh chóng và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai. Chúng ta cần những người quản lý tiền thuế hiệu quả thông qua việc lập kế hoạch chiến lược toàn diện và loại bỏ thiếu sót. Chúng ta phải tiếp tục làm việc cùng cộng đồng và nhân viên để bảo đảm CFISD duy trì tiêu chuẩn học thuật cao cho TẤT CẢ học sinh. Cần thiết phải có một cái nhìn tổng quan về chương trình giáo dục hiện hành. Trọng tâm cần được đặt lên chương trình giáo dục cốt lõi để chuẩn bị hiệu quả hơn cho học sinh của chúng ta để các em thành công trong học tập và nghề nghiệp, đồng thời không đưa các quan điểm chính trị vào trong lớp học.